

**BÀI DỰ THI**  
**VIẾT VỀ TÁM GƯƠNG ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN, NGƯỜI TỐT,**  
**VIỆC TỐT NĂM 2024**

**1. Về tác giả:**

Họ và tên: **Vũ Thị Hà Thanh**

Ngày tháng năm sinh: 06/04/1987

Nơi ở hiện nay: Đội 8b, thôn Đào Xuyên Đa Tốn, huyện Gia Lâm, TP.Hà Nội.

Nghề nghiệp, chức vụ, đơn vị: Giáo viên Trường THCS Phúc Đồng.

**2. Về nhân vật:**

Đồng chí **Đào Thị Khanh** – Tổ trưởng chuyên môn tổ KHXH, GV giảng dạy bộ môn Lịch sử.

**Tên bài**

**TÁM GƯƠNG NHÀ GIÁO TÂM HUYẾT, SAY MÊ VỚI NGHỀ**

“Trên những nẻo đường của Tổ quốc xinh tươi, có những loài hoa thơm đậm đà sắc gương, có những bài ca nghe rạo rức lòng người, bài ca ấy loài hoa ấy đẹp như em, người giáo viên nhân dân...” Những lời ca ấy cứ văng vẳng bên tai khiến tôi luôn biết ơn, trân quý công lao to lớn của những người lái đò ngày đêm thầm lặng, lái biết bao chuyến đò đưa khách qua sông. Và trên chính ngôi trường THCS Phúc Đồng thân yêu này, tôi đã gặp một người lái đò như thế, cô giáo Đào Thị Khanh – một giáo viên tâm huyết và say mê với nghề.

Cô giáo Đào Thị Khanh sinh ra và lớn lên trong một gia đình hiếu học tại quận Long Biên. Ấp ủ ước mơ được trở thành một cô giáo từ nhỏ và khi trưởng thành mơ ước ấy đã trở thành hiện thực khi cô thi đỗ vào trường Cao đẳng sư phạm Hà Nội (nay là trường Đại học Thủ Đô). Tốt nghiệp năm 2006, với niềm đam mê với bộ môn Lịch sử cùng với sự nhiệt huyết của tuổi trẻ, cô xin về giảng dạy hợp đồng tại Trường THCS Cự Khối. Sau đó cô thi đỗ công chức về trường THCS Phúc Đồng và công tác tại đây cho đến giờ. Đến nay cô đã có 18 năm công tác trong nghề, cô đã có nhiều thành tích, cống hiến cho sự nghiệp giáo dục. Không chỉ là một giáo viên tâm huyết, tận tụy, nhiều sáng tạo, cô còn là một người gương mẫu, luôn năng nổ, nhiệt tình, giúp đỡ các đồng chí đồng nghiệp của mình đúng như vai trò là một người tổ trưởng. Chính vì vậy, đồng nghiệp, học sinh đều yêu mến cô bởi lòng nhiệt tình, say mê công việc, tinh thần phấn đấu vươn lên trong công tác, sự tận tình trong công tác giảng dạy cho bao thế hệ học sinh thân yêu trở thành những con người có

ích trong xã hội. Chính sự say mê, nhiệt tình, sáng tạo và làm việc đầy tinh thần trách nhiệm cô đã được mọi người tin yêu, kính trọng.

Ngay từ khi mới ra trường với chuyên môn vững vàng, cô không chấp nhận cách giảng bài theo lối mòn cũ kỹ, mà luôn tìm tòi, đổi mới phương pháp trong từng bài giảng để truyền thụ cho học sinh tiếp thu bài bằng con đường ngắn nhất, hay nhất và nhanh nhất, dễ hiểu nhất nhưng lại vô cùng sinh động khiến học sinh học rất thích thú. Những giờ dạy của cô luôn cuốn hút học sinh ngay từ những phút đầu của tiết học cho đến khi kết thúc giờ học. Các em học sinh đã từng học cô luôn rất ấn tượng về một cô giáo có giọng nói đầy nội lực nhưng rất truyền cảm và cách dạy luôn luôn mới mẻ. Kết quả mà cô đạt được từ sự tìm tòi, đổi mới ấy chính là sự trưởng thành của các thế hệ học trò mà cô đã truyền dạy, là kết quả nhiều học sinh đã đạt thành tích cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp quận, cấp thành phố và ôn thi vào lớp 10 THPT công lập .

Với nhiệt huyết, lòng yêu nghề, yêu trẻ, khao khát được cống hiến, được dạy dỗ, uốn nắn những “Chủ nhân tương lai của đất nước”, được thấp lửa cho học trò, cô đã luôn miệt mài trần trụi với nghề, không ngừng học hỏi, tìm tòi và vận dụng sáng tạo những phương pháp dạy học để phù hợp với từng học sinh để học sinh nào cũng tiến bộ lên từng ngày.

Trong giảng dạy, các phương pháp của cô đều tập trung khơi gợi sự sáng tạo, ham học của các em học sinh, giúp các em phát triển toàn diện về cả năng lực và phẩm chất. Là giáo viên chủ nhiệm, cô như người mẹ thứ hai, luôn lắng nghe, luôn thấu hiểu từng học sinh để động viên khích lệ kịp thời, khiến các con thêm yêu trường yêu lớp. Rất nhiều học trò của cô đã trở thành những người con ngoan trò giỏi. Nhắc đến cô, phụ huynh và học sinh nào cũng nhớ đến với lòng biết ơn và cảm phục một nhà giáo có tâm với nghề.

Trong công việc, cô là một giáo viên có trách nhiệm với công việc, luôn bám sát vào kế hoạch và nhiệm vụ năm học của nhà trường và của ngành. Đồng thời luôn ứng dụng nhạy bén những thành quả từ những năm học trước để xây dựng cho bản thân một kế hoạch hoạt động cụ thể. Cô thường xuyên tham mưu cùng Ban Giám hiệu nhà trường, đoàn thể cũng như đội ngũ giáo viên chủ nhiệm lớp để làm nên sự thành công của phong trào giáo dục của nhà trường. Đặc biệt, cô còn là một giáo viên cốt cán của quận bộ môn Lịch sử, mang lại thành tích đáng nể cho nhà trường khi năm thứ 2 thi vào 10 Sở lựa chọn bộ môn Lịch sử là môn thi thứ 4, trường THCS Phúc Đồng đứng vị trí đầu bảng trong xếp hạng thứ tự các trường trong quận. Nhà

trường, đồng nghiệp và học sinh rất tự hào với kết quả mà cả cô và trò cố gắng trong suốt thời gian ôn thi.

Trong đội ngũ cán bộ, giáo viên tiêu biểu của trường THCS Phúc Đồng thì cô giáo Đào Thị Khanh xứng đáng là một tấm gương sáng, tấm gương đạo đức hết lòng vì sự nghiệp trồng người vì thế hệ tương lai mai sau. Cô là một trong những giáo viên nhiệt huyết, luôn đi đầu trong mọi hoạt động phong trào cũng như hỗ trợ các hoạt động chung của nhà trường. Cô giáo luôn cố gắng thực hiện tốt các hoạt động của nhà trường, có nhiều tiết dạy hay và sáng tạo. Cô luôn nhắc nhở, động viên các giáo viên trong tổ thực hiện tốt quy chế chuyên môn. Cô luôn nhiệt tình và đi đầu trong công việc, thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động do trường phát động, tham gia vào các hội thi giáo viên dạy giỏi

Với những nỗ lực trong công tác, những năm qua, nhiều năm liền cô là chiến sĩ thi đua cơ sở, được các cấp, ngành ghi nhận và biểu dương, khen thưởng.

Là một giáo viên có năng lực, cô luôn nhiệt tình trong công tác tự học và tham gia bồi dưỡng các buổi học tập, trau dồi chuyên môn nghiệp vụ, giúp đỡ đồng nghiệp, nhất là những giáo viên trẻ, mới vào nghề. Vì vậy mà giáo viên trong tổ luôn có sự đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ và coi nhau như người thân trong một gia đình.

Trước những tâm huyết, đổi mới, sáng tạo của cô, rất nhiều học trò đã bày tỏ lòng yêu mến, biết ơn cô qua những bài tri ân đầy ý nghĩa. Các bậc phụ huynh thì phấn khởi, tin tưởng gửi gắm con em mình cho nhà trường. Còn đồng nghiệp thì cảm mến và khâm phục một người vừa có tâm, vừa có tài như cô.

Có thể nói, cô đã truyền cho lớp giáo viên trẻ nói riêng và tất cả những người giáo viên như tôi ngọn lửa của sức trẻ, của niềm đam mê, nhiệt huyết. Một điều đáng quý hơn cả, đó là tình cảm mà cô dành cho đồng nghiệp, một sự lắng nghe chia sẻ và cảm thông sâu sắc. Cô dành cho chúng tôi những lời động viên, khích lệ, những lời góp ý chân thành nhất. Đó không đơn giản là quan hệ đồng nghiệp mà là tình bạn, tình anh chị em. Hội đồng giáo dục nhà trường đều quý mến cô, bởi cô là một tấm gương sáng trong công tác hậu phương tạo sức mạnh bằng tinh thần đoàn kết với tác phong giản dị, yêu thương và luôn giúp đỡ đồng nghiệp một cách chân tình.

Với sự nỗ lực, phấn đấu không ngừng của bản thân đã giúp cô vượt qua nhiều khó khăn, cùng với tập thể nhà trường hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Cô giáo chính là bông hoa rực rỡ, tỏa ngát hương thơm, tô thêm vẻ đẹp cho vườn hoa muôn màu của Trường THCS Phúc Đồng thân yêu!

*Một số hình ảnh đẹp về cô giáo **Đào Thị Khanh***



*Cô giáo **Đào Thị Khanh** chụp ảnh kỷ yếu với lớp chủ nhiệm- Lớp 9C- Niên khóa (2018-2021)*





*Cô giáo Đào Thị Khanh với tập thể lớp 6A1- Năm học 2023-2024*



*Cô giáo Đào Thị Khanh chụp ảnh kỷ niệm với anh chị em tổ KHXH nhân dịp Khai giảng năm học mới 2023-2024*



**TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ PHÚC ĐỒNG**

**VINH DANH**

**GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH ĐẠT THÀNH TÍCH CAO  
TRONG KÌ THI HSG CẤP QUẬN**



**Cô Đào Thị Khanh**  
GV môn Lịch sử  
*Đạt giải Ba HSG cấp Quận môn Lịch sử*



**Em Lê Thùy Dung**  
Lớp 9A2





*Cô giáo Đào Thị Khanh được trường THCS Phúc Đồng vinh danh do có học sinh đạt giải Ba HSG cấp Quận môn Lịch sử năm học 2023-2024*



*Cô giáo Đào Thị Khanh cùng tập thể cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường  
tham gia giải chạy báo Hà Nội mới lần thứ 4 vì hòa bình năm 2024*